

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ระบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เพิ่ม การเบิกจ่าย บริษัท อะโอบิแอนด์บียอนด์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เรียบร้อย

ผลิต,เผยแพร่ปชส.ผ่านสื่อFacebookฯ

หน่วยงาน: การไฟฟ้านครหลวง

ปีงบประมาณ: 2563

เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง: 130309240

ผู้รับจ้าง / ตัวแทน: บริษัท อะโอบิแอนด์บียอนด์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

วันที่ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง: 23/12/2020

แหล่งที่มาของเงิน/ทรัพย์สิน: ของหน่วยงาน

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร: 500,000.00บาท

มูลค่าในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง: 449,400.00บาท

วัตถุประสงค์: ใช้ในกิจกรรมต่างๆของ กฟน.

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม: จ้างบุคคลภายนอกผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อโฆษณาของการไฟฟ้านครหลวง ประจำปี ๒๕๖๓ ผ่านสื่อ Facebook ด้วยรูปแบบการโฆษณา Traffic Ad ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดงานดังนี้

๑. ผู้รับจ้างต้องผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อโฆษณาของการไฟฟ้านครหลวง ผ่านสื่อ Facebook ด้วยรูปแบบการโฆษณา Traffic Ad ไปยังกลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนผู้อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ เพื่อเพิ่มการรับรู้ให้กับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่กำลังค้นหาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการไฟฟ้า-หลวง โดยต้องมียอด Link Click ไม่ต่ำกว่า จำนวน ๔๒,๐๐๐ Link Clicks และมียอด Impression ไม่ต่ำกว่าจำนวน ๑,๗๐๐,๐๐๐ Impression ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๒. ผู้รับจ้างต้องผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อโฆษณาของการไฟฟ้านครหลวง ผ่านสื่อ Facebook โดยสามารถ Link Clicks ไปยังหน้าเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวง

๓. ผู้รับจ้างต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ของการไฟฟ้า-นครหลวง โดยห้ามใช้ข้อความหรือรูปภาพอันพาดพิงถึงพระมหากษัตริย์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคมโดยเด็ดขาด และห้ามใช้รูปหรือข้อความ ลามกอนาจาร หรือวิธีการอื่น ๆ ซึ่งส่งผลทำให้การไฟฟ้านครหลวงเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกฟ้องร้อง หรือทำให้เว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวงถูกระงับใช้

๔. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินงานได้แล้วเสร็จครบถ้วนจนไม่สามารถส่งมอบงานได้ทันตามกำหนดผู้รับจ้างจะต้องมีหนังสือแจ้งถึงสาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินงานได้ และแจ้งกำหนดวันที่จะดำเนินการ แล้วเสร็จให้ผู้ว่าจ้างทราบทันทีที่ทราบถึงสาเหตุนั้น เพื่อผู้ว่าจ้างจะพิจารณาขยายระยะเวลาดำเนินงานและส่งมอบงาน หากพ้นระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แล้ว ผู้รับจ้างยังไม่

สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จจนไม่สามารถส่งมอบงานได้ทันตามเวลาที่ได้ขยายให้ ผู้ว่าจ้างจะปรับผู้รับจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของค่าจ้างทั้งหมดตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างและหรือสัญญาจ้าง (กรณีที่มีการลดงานลดเงินค่าจ้าง ให้ปรับในอัตรา ร้อยละ ๐.๒ ของค่าจ้างทั้งหมดก่อนลดเงินค่าจ้าง) แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับจากวันที่ครบกำหนดส่งมอบงานตามที่ผู้ว่าจ้างขยายระยะเวลาให้แล้วจนถึงวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานเสร็จสิ้น ยกเว้นเหตุอันเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายซึ่งมีหลักฐานปรากฏชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้ว ตั้งแต่ต้น โดยผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่เหตุอันสิ้นสุดในระหว่างที่มีการปรับนั้นถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่า ผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างและหรือสัญญาจ้างต่อไปได้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์บอกยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างและหรือสัญญาจ้างและเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากผู้รับจ้างทำงานล่าช้า (ถ้ามี) โดยคำนวณจากค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

๕. การส่งมอบงาน และเงื่อนไขการจ่ายเงิน

ส่งมอบงานในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และ กฟน. จะจ่ายเงินค่าจ้างทั้งหมดเพียงงวดเดียว

เมื่อผู้รับจ้างได้ เผยแพร่และส่งมอบงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นลายลักษณ์อักษรถูกต้องและครบถ้วน และผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจการจ้างของ กฟน. เรียบร้อยแล้ว

การดำเนินการ: หน่วยงานเดียว

รายการเบิกจ่าย

วันที่เบิกจ่าย	วันที่รายงาน	ประเภท สื่อ	ชื่อ สื่อมวลชน	ประเภท งปม.	แหล่ง ที่มา	จำนวนเงิน	ทรัพย์สิน	มูลค่า ทรัพย์สิน	จัดการ
23/12/2020	22/02/2021	สื่อ ดิจิทัล	บริษัท อะ โบฟแอนด์ บียอนด์ เซอร์วิส แอนด์ ซีพีพลาย จำกัด	เงินบ ประมาณ	ของ หน่วย งาน	449,400.00			แก้ไข ▼

เพิ่มการเบิกจ่าย

[กลับหน้าโครงการ](#)